



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
5 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ข่าวสด) เว็บไซต์(ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, สยามรัฐ, โพสต์ทูเดย์, 77 kaoded, innnews, nationtv., กรมประชาสัมพันธ์) ทีวีทุกช่อง

-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานห้องตรวจหาเชื้อ แห่งที่ 15 ให้ รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, แห่งที่ 16 ให้กับ รพ.อุดรธานี และแห่งที่ 17 ให้กับ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์ ทีวีทุกช่อง

-สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานห้องคลินิกสำหรับตรวจรักษาผู้ป่วยแบบแรงดันลบ แก่รพ.ชัยภูมิ

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ช่อง 5, NBT

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่ 17 ราย เป็นคนไทยที่กลับจากต่างประเทศทั้งหมด ถูกกักกันในสถานที่ของรัฐ 14 วัน ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศมากกว่า 10 วันแล้ว ขณะนี้อยู่ในการผ่อนปรนระยะที่ 3 เป็นกิจการเสี่ยงปานกลางและเสี่ยงสูงที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ขอให้ประชาชนเข้มมาตรการป้องกัน ใส่หน้ากากอนามัยเวลาออกนอกบ้าน ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างทางสังคม ผู้ประกอบการต้องใส่ใจทำความสะอาด ควบคุมผู้ใช้บริการไม่ให้หนาแน่น อย่กให้การติดเชื้อภายในประเทศเป็นศูนย์ติดต่อกัน 21-28 วัน การกลับมาเปิดกิจการหรือกิจกรรมต่างๆ นั้น ต้องไม่ทำให้สถานการณ์น่าเป็นห่วง ทั้งนี้ โควิด-19 เป็นโรคใหม่ 80% ของผู้ป่วยจะมีอาการไม่รุนแรง เหมือนไข้หวัดที่สามารถดูแลรักษาตัวเองให้ดีขึ้นได้และไม่แพร่เชื้อให้คนอื่น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์) สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง NBT

-นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อครอบครัวไทย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 3.8 ล้านครอบครัว ต้องให้ความสำคัญ 7 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มที่มีสถานะยากจน ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 2.ผู้สูงอายุและผู้พิการ 3.ผู้ป่วย เช่น เบาหวาน ความดัน 4.ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว 5.กลุ่มที่เข้าถึงสิทธิ 6.กลุ่มคนไร้สถานะ แรงงานต่างด้าว และ 7.กลุ่มชาติพันธุ์ตามชายขอบ ในเขตเมือง เขตอุตสาหกรรมหรือจังหวัดชายแดนโดยครอบครัวกลุ่มเปราะบางในเขตเมืองมี 2 กลุ่มที่ต้องเน้นหนักเป็นพิเศษ คือ กลุ่มคนไร้บ้านและชุมชนแออัด ซึ่งเสี่ยงปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวจากเศรษฐกิจไม่ดี นอกจากนี้ มีงานวิจัยในต่างประเทศพบว่าเด็กที่เรียนอยู่กับบ้าน เมื่อกลับไปเรียนที่โรงเรียนจะมีปัญหาความรู้ดกหล่น เรียนไม่ทันเพื่อนมากกว่า 50% เพราะฉะนั้นหลังเปิดเรียน ครู อาจารย์ต้องติดตามความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการเรียนรู้ และสร้างกระบวนการสนับสนุนรองรับ

สื่อที่นำเสนอ : กรมประชาสัมพันธ์

-นพ.จุมภฏ พรมสีดา รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อร่วมบูรณาการงานสุขภาพจิตกับงานมหาดไทย พร้อมทั้งสร้างวัคซีนครอบครัว เสริมสร้างความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันเป็นเกราะป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ที่สุพรรณบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ

-เฟซบุ๊กเพจกรมสุขภาพจิต โพสต์ 9 วิธีจัดการความเครียดในช่วง COVID-19 ประกอบด้วย หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจและพฤติกรรม ผ่อนคลายความเครียดด้วยการฝึกลมหายใจ นั่งสมาธิ สร้างบรรยากาศโต๊ะทำงานให้น่าดู ทำกิจกรรมที่ชอบเล่น เช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี เล่นกีฬา หาวิธีแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว ฝึกทักษะการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์ภาพ ปรับทัศนคติให้คิดบวก ขวนพุดคุยคลายความทุกข์ ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต 1323

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, acnews

-สปสช. เผย การคัดกรองโควิด-19 ครอบคลุมคนไทยทุกสิทธิ 3 เดือน คัดกรองแล้ว 1.71 แสนครั้ง สิทธิประกันสังคมคัดกรองมากที่สุด 9 หมื่นครั้ง รองลงมา สิทธิบัตรทอง 4.9 หมื่นครั้ง และสวัสดิการข้าราชการ 2.5 หมื่นครั้ง ปี 2563 ตั้งเป้าคัดกรองเพิ่ม 1.4 ล้านครั้ง ปี 2564 ตั้งเป้าคัดกรอง 3.25 ล้านครั้ง พร้อมเตรียมจัดงบประมาณซื้อวัคซีนโควิด-19 หลังผลการวิจัยคืบหน้า

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, คมชัดลึก, บ้านเมือง, ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาไท, สำนักข่าวอิศรา, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, กรมประชาสัมพันธ์, siamspport, innnews, newtv, mthai, bbc, acnews, js100, 77kaoded, nationtv, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, thematter, thestandard, workpointnews, thebangkokinsight, reuters, thaiquote, prachachat, sanook, tnthailand) ทีวีทุกช่อง

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 คน ผู้ป่วยสะสม 3,101คน หายป่วยแล้ว 2,968 คน อยู่ระหว่างรักษา 75 คน ผู้เสียชีวิตสะสม 58 คนเท่าเดิม สำหรับผู้ติดเชื้อเพิ่ม 17 คน เป็นคนไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันของรัฐบาล แบ่งเป็น กลับจากคูเวต 13 คน เป็นชาย 12 คน อายุระหว่าง 31-56 ปี และหญิง 1 คน อายุ 44 ปี กลับจากการ์ต้า 2 คน เป็นชายอายุ 24

ประเด็นข่าว

ปี และหญิงอายุ 29 ปี จากซาอุดีอาระเบีย 2 คน เป็นชายอายุ 28 และ 29 ปี

-วันนี้ (5 มิ.ย.) ยังมีคนไทยเดินทางกลับ 497 ราย ผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศและผ่านการกักกันตัวใน State Quarantine ของรัฐจนครบ 14 วันแล้วไม่ต้องไปกักตัวที่จังหวัดต่างๆ อีก โดยให้ยื่นใบรับรองการกักตัวใน State Quarantine แก่เจ้าหน้าที่ได้ หากมีข้อสงสัยให้สอบถามที่สายด่วน 1111

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง มีคนไทยในอินเดียเดินทางกลับ 440 คน ในจำนวนนี้เป็นพระภิกษุ 5 รูป พบผู้โดยสารมิใช่ 1 คน นำส่งรพ. และคนไทยจากเมืองมุมไบและรัฐทางตะวันตกของอินเดีย 220 คน ทั้งสองคณะนำไปกักตัวที่โรงแรมซีทีเอสแกรนด์พาร์ค จ.ชลบุรี และโรงแรม H2DO จ.สมุทรปราการ ส่วนที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นคนไทยจากสหรัฐอเมริกา 225 คน กักตัวที่โรงแรม Divalux จ.สมุทรปราการ โรงแรมเมเวนพิก ภูเก็ต วิทยาลัย โรงเรียนศิริ สุขุมวิท 79 โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผู้จัดการ, โพสต์ทูเดย์, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวหุ้น, thebangkokinsight, sanook, businesstoday, สำนักข่าวไทย)

-ก.การคลัง ให้ ททท.กลับไปทำรายละเอียดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยเน้นกระตุ้นไทยเที่ยวไทยและการท่องเที่ยวแบบวิถีใหม่ ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ก.ค. - ต.ค. 2563 โดยจะประชุมอีกครั้งสัปดาห์หน้าก่อนเสนอที่ประชุม ครม. ส่วนแพ็กเกจเที่ยวฟรีเพื่อบุคลากรทางการแพทย์และอสม. รวมประมาณ 1.2 ล้านคน และแพ็กเกจบัตรกำนัลดิจิทัลสำหรับการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์, ฐานเศรษฐกิจ

-ก.แรงงาน ร่วมเสวนาการช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติในสถานการณ์โควิด-19 ทั้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานต่างด้าว และการป้องกัน ตรวจสอบคัดกรองและเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ยืนยันคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน

-พล.ต.บุรินทร์ ทองประไพ ผอ.สำนักงานพระธรรมฆานูญทหารบก และคณะกรรมการตรวจสอบกรณีการจัดแข่งขันชกมวยสนามมวยลุมพินี จนเป็นจุดแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กล่าวว่า ผลการตรวจสอบพบมีความบกพร่องที่ไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้ ทำให้เกิดความเสียหาย ได้เสนอให้ปลดคณะกรรมการสนามมวยทั้งหมด รวมถึงนายสนามมวย (เจ้ากรมสวัสดิการทหารบก) โดย ผบ.ทบ.ย้ายเจ้ากรมสวัสดิการทหารบกมาช่วยราชการแล้วตั้งแต่เกิดเรื่อง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ

-กรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมกับ 10 หน่วยงาน อาทิ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ม.ขอนแก่น และมทร.ล้านนา จัดทำข้อเสนอแนะคุณลักษณะหน้ากากอนามัยแบบผ้า ประกอบด้วย 1.ประสิทธิภาพการดักกรองฝุ่นขนาด 3 ไมครอน ทั้งก่อนซักและหลังซัก 20 ครั้ง 2.การผ่านได้ของอากาศ ถ้าอากาศผ่านได้น้อยเกินไปจะทำให้หายใจลำบาก แต่ถ้าอากาศผ่านได้ง่ายเกินไปประสิทธิภาพในการป้องกันจะน้อยตามไปด้วย 3.การสะท้อนน้ำหรือเมื่อหยดน้ำลงบนผ้า น้ำจะกระจายตัวเป็นหยด ไม่ซึมลงบนผ้า 4.ความปลอดภัยของหน้ากาก ต้องทำการตรวจสอบปริมาณการตกค้างของสารก่อมะเร็ง 2 ชนิด คือ สีเอโซมาจากสีย้อมและฟอร์มาลดีไฮด์จากกระบวนการผลิตเส้นใย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, แนวหน้า, ข่าวหุ้น, nationweekend, newtv., Thebangkokinsight)

-กทม. มั่นใจตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด-19 เสิร์จครบ 15,000 ราย ภายใน มิ.ย.นี้ ขณะนี้ส่งตรวจ 4,759 ราย ไม่พบเชื้อ 3,792 ราย และอยู่ระหว่างรอผลตรวจ 1,027 ราย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(สยามรัฐ, บ้านเมือง, แนวหน้า, ไอเอ็นเอ็น, 77kaoded)

-ผวจ.กาฬสินธุ์ ปรับเงื่อนไขการกักกันตัวสังเกตอาการในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยบุคคลที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ให้ไปรายงานตัวที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ และหากยังไม่ได้รับการกักกันตัว 14 วัน ต้องเข้ารับการกักกันตัว ณ สถานที่ที่รัฐจัดให้เท่านั้น ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ ไม่ต้องกักกันตัว 14 วัน ยกเว้นผู้ที่เดินทางมาจากกทม. นนทบุรี ภูเก็ต และนราธิวาส มีผลตั้งแต่ 4 มิ.ย. 2563

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, ผู้จัดการ, แนวหน้า

-คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี เห็นชอบ เปิดโรงเรียนตาดีกา และสถาบันการศึกษาปอเนาะ 1 ก.ค.นี้ แต่คุมเข้มป้องกันโควิด 19 ระบาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-โครงการพัฒนาสมรรถนะและรูปแบบการดูแลทางสังคมและเสริมพลังชุมชนในการเฝ้าระวัง ดูแล และจัดการทางสังคม สำหรับผู้ป่วยและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เป็นการผนึกกำลังระหว่างคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ. สสส. และสาขาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สปคม. พม. และคลินิกเทเลเมดิซีน จุดเด่นคือ พัฒนาระบบออนไลน์ให้คำปรึกษาทางสังคมแก่ผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ที่เคยติดเชื้อ โดยนักสังคมสงเคราะห์จิตอาสา

-นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค สธ. กล่าวว่า ระบบการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 มีความสัมพันธ์กับมิติทางสังคมอย่างมาก ความรู้เรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคมต้องอย่างต่อเนื่อง ต้องขอบคุณนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยาจากทุกสถาบัน รวมทั้งภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับผู้ที่ยังติดเชื้อ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งชุมชน ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งช่วยเหลือบุคลากรสาธารณสุขได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค

-นพ.บัญชา สรรพโส นพ.สสจ.ตราด เป็นประธานพิธีเปิดห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยา รพ.ตราด ให้บริการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SAR-COV -2 (COVID-19) โดยมี นพ.สุพจน์ แพร่นิมิต ผอ.รพ.ตราด หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ แพทย์และ จนท.รพ.ตราด เข้าร่วม

ประเด็นผลกระทบ

1.ผู้บริหาร สธ. ร่วมโต๊ะอาหารช่วงโควิด 19

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, nationtv, innnews, one31)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เป็นประธานการประชุมคณะผู้บริหาร สธ. ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจ ผู้สื่อข่าวขอให้ชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ภาพนายอนุทินและคณะนั่งรับประทานอาหารร่วมโต๊ะอย่างใกล้ชิดในบรรยากาศริมทะเล และมีประชาชนเข้าไปแสดงความความคิดเห็นในเชิงลบจำนวนมาก แต่นายอนุทินไม่ตอบข้อซักถามของสื่อมวลชน

2.การจัดสรรเงินกู้ 45,000 ล้านบาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, thansettakij, thebangkokinsight, acnews, thaiquote, tnnthailand, innnews, สำนักข่าวไทย

-นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า สธ.ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพ.ร.ก. เงินกู้ 45,000 ล้านบาท ซึ่งใช้ในภาพรวมระบบสาธารณสุขทั้งประเทศ ได้แก่ อสม. รพ.สต. รพ.ทุกระดับ สปสช. และหน่วยงานภายนอก เช่น โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลสังกัดอื่นๆ รมว.สธ.ได้มอบนโยบายให้คำนึงถึงความคุ้มค่า กระจายทุกภาคส่วน มีความโปร่งใส มีส่วนร่วม และยึดประชาชนเป็นหลัก โดยกำหนด 5 แผนงาน ประกอบด้วย 1.แผนงานหรือโครงการเพื่อรองรับค่าใช้จ่าย ค่าเยียวา ค่าชดเชย และค่าเสียภัย สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายในการจัดหาผู้ชำนาญการทั้งในประเทศและต่างประเทศ 2.แผนงานหรือโครงการเพื่อจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุข ยารักษาโรค วัคซีนป้องกันโรค และห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 3.แผนงานหรือโครงการเพื่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการบำบัดรักษา ป้องกันควบคุมโรค การวิจัยพัฒนาทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อการฟื้นฟูด้านสาธารณสุข 4.แผนงานหรือโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมด้านสถานพยาบาลและค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการกักตัวผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด 19 และ 5.แผนงานหรือโครงการเพื่อรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 โดยจะมีคณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ หากไม่เพียงพอจะเสนอขอของบเพิ่มเติม เน้นนโยบายเร่งด่วน เช่น ค่าใช้จ่ายการกักตัวในสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) การวิจัยพัฒนา และจัดซื้อจัดหาวัคซีนในอนาคต เป็นต้น

3.การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์(กรุงเทพธุรกิจ, มติชน)

-ในการประชุมสภา เพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ... ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ชี้แจงประเด็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อใช้ในงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ว่า ได้กั้นงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาทเพื่อดำเนินการ และมีงบประมาณเพื่อใช้จ่ายทางการแพทย์ 5,000 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด ทั้งนี้ เหตุผลที่ต้องจัดสรร เพื่อให้เป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนารพ.ทุกระดับ และส่งเสริมห้องตรวจหาเชื้อโรคติดเชื้อรวมถึงโควิด-19 รวมถึงเป็นค่าตอบแทนต่าง ๆ ด้วย ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย อภิปรายว่า กรอบที่กำหนดให้รพ.ทุกระดับเมื่อวันที่ 29 พ.ค. จะจัดสรรให้กลุ่มละ 7,000 ล้านบาท แต่ล่าสุดจะได้เพียง 2,500 ล้านบาท ขอให้รัฐมนตรีติดตามดูเพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวงเพื่อไปกู้เงิน แต่ไม่ได้จัดสรรจริง โดยดร.สาธิต ชี้แจงยืนยันว่าจัดสรรให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และใช้ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า

4.เตรียมมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะ 4

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, บางกอกทูเดย์) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์)

- นายกฯ แถลงภายหลังการประชุม ครม. ว่า ได้สั่งการให้หน่วยงานความมั่นคง สาธารณสุข และหน่วยงานในท้องถิ่น ดูแลความเรียบร้อยหลังผ่อนคลายมาตรการระยะ 3 ถ้าสถานการณ์ดีจะเข้าสู่การผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 แต่ถ้าสถานการณ์แรง อาจทอดเวลาไประยะที่ 5 ทั้งนี้ จำนวนผู้ป่วยที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ และอยู่ในสถานกักกันโรค สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไทย รวมถึงความก้าวหน้าการพัฒนาวัคซีนที่ได้รับการร่วมมือจากต่างประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและวิจัยวัคซีนและภาคเอกชน ส่วนกรณีประเทศญี่ปุ่นอนุญาตให้คนไทยเดินทางเข้าประเทศได้นั้น หากสถานการณ์ของไทยดีขึ้นอาจเปิดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ มีมาตรการควบคุมการแพร่ระบาด ต้อนรับนักท่องเที่ยวในการฟื้นฟู รักษาพยาบาลในประเทศไทย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, ฐานเศรษฐกิจ, กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, สยามรัฐ, ข่าวหุ้น, กรมประชาสัมพันธ์, kapook, thebangkokinsight, businesstoday, nationweekend, thestandard, newtv., thaiPBS, tnnthailand)

-นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า มาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 4 ประเภทกิจกรรม/กิจกรรมกลุ่มสีแดง ประกอบด้วย โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เพื่อการจัดการเรียนการสอน การฝึกอบรม สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุแบบรายวัน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ห้องประชุมที่มีการรวมกลุ่มคนมากกว่า 200 คน การถ่ายทำรายการ ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ อุทยานแห่งชาติ สวนรุกขชาติ เฉพาะพื้นที่ที่ส่วนราชการกำหนดและสามารถปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขได้ ชายหาด ชายทะเล เฉพาะพื้นที่ที่ส่วนราชการกำหนดและสามารถปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขได้ สวนสนุก สวนน้ำ สนามเด็กเล่น ร้านเกม สนามกีฬา โรงยิม สถานที่ออกกำลังกาย สำหรับการสอน ฝึกซ้อม หรือการแข่งขันกีฬา การจัดการแสดงคอนเสิร์ต ดนตรี งานอีเวนต์ จัดแสดงสินค้า พื้นที่เดิน 20,000 ตารางเมตร สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานบริการอาบอบ นวด ศบค.ชุดเล็กจะเชิญผู้เกี่ยวข้องกับการ กิจกรรมต่างๆ มาร่วมหารือ ซึ่งกิจกรรม กิจกรรมบางประเภทที่ได้รับการผ่อนคลายเป็นแล้วจะพิจารณาให้ทำกิจกรรมได้มากขึ้น ส่วนคลาสนั้นในพื้นที่ปิดถือว่าอยู่ในเกณฑ์ของสถานออกกำลังกายที่เปิดให้บริการได้ แต่ยังคงอยู่ในรอบ 5 ข้อหลัก ซึ่งระหว่างต้นขอให้เว้นระยะห่าง ขณะที่งานวิ่งต่างๆ ที่เตรียมจัดขึ้นปลายปีนี้ ยังไม่สามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่า จะจัดงานได้หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การเปิดกิจการ/กิจกรรมในระยะที่ 4 จะต้องพิจารณา 3 ข้อ ได้แก่ 1.ความพร้อมของผู้ประกอบกิจการ 2.ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ และ 3.ผู้กำกับดูแลกิจการ/กิจกรรม เช่น การเปิดโรงเรียนทำการเรียนการสอน อาจจะต้องมี

ประเด็นข่าว

การเปิดโรงเรียนขนาดเล็กในจำนวนนักเรียนที่น้อย หรืออยู่ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมทั้งต้องดูแลเรื่องอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ในเฟส 4 ขึ้นอยู่กับความพร้อมของผู้ประกอบการ ซึ่งสามารถทยอยเปิดได้โดยไม่ต้องรอให้ครบ 14 วัน ตามระยะผ่อนปรน อย่างไรก็ตาม จะต้องผ่านความเห็นจาก ศบค.ก่อน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์มติชน

-สมาคมฟุตบอล เตรียมแผนกลับมาแข่งขันเพื่อจะนำเสนอ ศบค. โดยจะเชิญตัวแทนจากสมาคมฯ, บริษัท ไทยลีก, สโมสรสมาชิก, แพทย์ และสธ. เข้ามาเป็นคณะกรรมการ ซึ่งจะมีการประชุมกันวันที่ 5 มิ.ย.นี้

5.การเปิดชายหาด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์(เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, มติชน, ผู้จัดการ, คมชัดลึก, สปริงนิวส์ สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, โลกวันนี้, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, thestandard, thebangkokinsight, nationweekend, one31, thaiPBS)

-พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ กล่าวถึงกรณีประชาชนจำนวนมากไปเที่ยวชายหาดบางแสน ว่า รู้สึกไม่สบายใจเพราะมีการนั่งใกล้ชิดกัน แต่อย่าลืมนั่งป้องกันตนเอง ให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างทางสังคม หากจุดไหนมีประชาชนหนาแน่นก็ควรจะย้ายไปเที่ยวชายหาดอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, one31, innnews)

-นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวถึงกรณีประชาชนไปท่องเที่ยวชายหาดบางแสนหนาแน่นเกินไป ว่า ศบค. ได้พูดคุยกับหลายภาคส่วน โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อประสานความร่วมมือในการควบคุมโรค ในส่วนของชายหาดบางแสน ท้องถิ่นได้เร่งแก้ไขและสั่งปิดชายหาดชั่วคราว ซึ่งจากนี้คงจะมีมาตรการต่างๆ เพิ่มเติม พร้อมย้ำว่าการใส่หน้ากากอนามัย เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์แนวหน้า

-นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ชายหาดเป็นสถานที่เสี่ยงในการรวมตัวกันของประชาชนจำนวนมาก และก่อให้เกิดการสังสรรค์ดื่มสุราเป็นหมู่คณะ ซึ่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินยังไม่ได้ขยายอย่างชัดเจนว่าชายหาดเป็นพื้นที่ที่ปิดได้ตามปกติหรือไม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีได้ขออนุญาตทดลองเปิดชายหาดบางแสน เมื่อพบว่าประชาชนไปเที่ยวจำนวนมาก ไม่มีการเว้นระยะห่าง ทำให้เห็นว่ามาตรการต่างๆ ไม่สามารถควบคุมได้ จึงเป็นบทเรียนในการเปิดอย่างเป็นทางการต่อไป ดังนั้น ท้องที่ที่ต้องตระหนักในการจัดการจราจร สถานที่ จัดโซนที่ให้เล่นน้ำ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, มติชน) เว็บไซต์มติชน

-นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ลงพื้นที่ชายหาดบางแสนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดชายหาดอย่างเป็นทางการวันที่ 5 มิ.ย. และจัดระเบียบผู้ประกอบการ ทั้งร้านค้า เตียงผ้าใบ อุปกรณ์ทางน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวมาใช้บริการ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ

-ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จ.ระยอง นัดประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด-19 ก่อนเปิดหาดแม่รำพึง เกาะเสม็ด รับนักท่องเที่ยวหลังผ่อนปรนระยะที่ 3

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สงขลา มีมติขยายเวลาห้ามเข้าพื้นที่ชายหาด จนกว่ามีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

6.คนไทยป้องกันตัวเองลดลง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(แนวหน้า, ประชาไท, newtv., ntiontv., nationweekend, สำนักข่าวอิศรา, สปริงนิวส์, acnews)

-สำนักงานพัฒนาโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ร่วมกับ องค์การอนามัยโลกสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี สปสช. และสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจผลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลังผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์สัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 15-21 พ.ค. 2563 มีผู้ตอบแบบสำรวจ 8,622 ราย พบว่า คนไทยปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันโควิด-19 น้อยลงอย่างต่อเนื่อง โดยการใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา ลดจาก 91% เหลือ 87.2% การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ลดจาก 87% เหลือ 79.8% การกินร้อนช้อนตัวเอง ลดจาก 86% เหลือ 79.7% การการรักษาระยะห่าง ลดจาก 65% เหลือ 58.7% ฯลฯ นอกจากนี้ ยังพบมีการเคลื่อนย้ายเดินทางออกนอกจังหวัดเพิ่มขึ้นจาก 26% เป็น 28.5% การรวมกลุ่มทางสังคม เช่น งานบวช งานแต่ง งานสังสรรค์ การประชุมและการเรียนการสอนต่อหน้า เพิ่มขึ้นจาก 11% เป็น 12.7%

7.เตรียมพร้อมรับการระบาดระลอก 2

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ไทยโพสต์

-นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ รพ.จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก แนะนำ 3 ขั้นตอน เตรียมการป้องกันโควิด 19 ระลอก 2 คือ 1.สามารถระบุยืนยันตัวและกักตัวผู้ติดเชื้อที่มีอาการได้อย่างครบถ้วน ทั้งที่มีอาการปกติ (ไข้ ไอ อ่อนเพลีย) และไม่ปกติ รวมถึงผู้ที่มีความเสี่ยงสูงและทำงานให้บริการสาธารณะ แนะนำการตรวจแยงจมูกด้วยวิธี PCR 2.การตรวจคัดกรอง (Screening) อาจมีความจำเป็นอย่างยิ่ง แม้บุคคลนั้นจะไม่มีอาการผิดปกติ แต่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมในพื้นที่จำกัด หรือมีผู้คนที่อยู่ด้วยกันจำนวนมากเป็นเวลานานหลายชั่วโมง เช่น สถานศึกษา 3.การประเมินภาพรวมทั้งประเทศว่ามีการติดเชื้อมากเพียงใด ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผนการฉีดวัคซีนในคนที่ไม่เคยมีประวัติการติดเชื้อมาก่อน ด้วยวิธีการเจาะเลือดตรวจหาภูมิคุ้มกัน หรือใช้วิธีแยงจมูก 10 คน และตรวจผลเพียงครั้งเดียว (Sample pooling PCR) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด

-กทท. เตรียมพร้อมรับการระบอบซ้ำของโควิด-19 ได้แก่ 1.ด้านการแพทย์ พัฒนาระบบการตรวจหาโรคโดยไม่ต้องมาพบแพทย์ เป็นการตรวจผ่านระบบวิดีโอหรือโทรศัพท์ หรือมีบุคลากรทางการแพทย์ไปเจาะเลือดตามบ้านมาตรวจก่อนแล้วจึงมาพบแพทย์ และ 2.การเตรียมพร้อมรับการเปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ก.ค. มีการพิจารณา 2 แนวทางหลัก ได้แก่ การเรียนที่โรงเรียน และการเรียนออนไลน์ ในส่วนของ กทท. อาจเป็นการเรียนในโรงเรียน โดยจัดห้องเรียนให้มีจำนวนนักเรียนลดลงตามความเหมาะสม อยู่ระหว่างหารือผู้เกี่ยวข้อง คาดว่าสัปดาห์หน้าจะได้รายละเอียดที่ชัดเจน

8.ผลกระทบผู้ประกอบการขายเหล้า

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, บางกอกทูเดย์, innnews, thebangkokinsight, newtv., Thestandard)

-6 ชมรมคราฟท์เบียร์ ร้องเรียนถึงคณะกรรมการการสาธารณสุข ว่า มาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีข้อความไม่ชัดเจน ทำให้มีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เกินจำเป็น โดยได้รับหมายเรียกดำเนินคดีแล้วกว่า 400 ราย หลังจากผู้ประกอบการร้านอาหารกลับมาเปิดกิจการตามปกติ และแจ้งผ่านสื่อออนไลน์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่รัฐแจ้งความและออกหมายเรียกข้อหากระทำการอันเข้าข่ายเป็นความผิดฐานโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามมาตรา 32 แห่งพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551

9.ขอให้ยกเลิกใบรับรองแพทย์สำหรับเดินทาง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ)

-นายรังสิมันต์ โรม ส.ส.พรรคก้าวไกล โฆษก กมธ.การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน แถลงว่า มีการร้องเรียนให้เพิกถอนเงื่อนไขการเดินทางกลับของคนไทยที่ติดค้างอยู่ในต่างประเทศ โดยเฉพาะเอกสารที่ต้องใช้ เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือ Fit to Fly/Fit to Travel ซึ่งสร้างภาระให้กับประชาชน เพราะเมื่อเดินทางกลับมาถึงไทยยังต้องถูกกักตัวอีก 14 วัน จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกเลิกการใช้ใบรับรองแพทย์ และขอให้ยกเลิกเงื่อนไขในการเก็บค่าธรรมเนียมของพี่น้องมุสลิมซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หลังจากนั้นทางกมธ.จะไปหารือกับ ศบค. พร้อมทั้งทำหนังสืออย่างเป็นทางการ และตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบต่อไป

สถานการณ์อื่นๆ ในประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ

-Data Protection Excellence เครือข่ายด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์ เผยผลวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับแอปพลิเคชันมือถือติดตามพลเมืองของรัฐบาล 6 ประเทศในอาเซียนรวมถึงไทย พบว่า "หมอชนะ" ของไทย เป็นแอปพลิเคชันที่ขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลมากที่สุด ขณะที่ Trace Together ของสิงคโปร์ ขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลน้อยที่สุด ด้านสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ ผู้ดำเนินการแอปฯ หมอชนะ ยอมรับว่ามีภาพถ่ายของผู้ใช้ แต่จะเก็บไว้ในมือถือส่วนตัวและเก็บข้อมูลแยกส่วน ซึ่งผู้พัฒนาแอปฯ ทุกภาคส่วนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-ทีมงานของเฟซบุ๊กทั่วโลก มีมาตรการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจที่กำลังประสบกับภาวะวิกฤตในช่วงการระบาดของโควิด 19 โดยส่วนแรก ช่วยเหลือผู้คนให้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ส่วนที่ 2 การจำกัดหรือลดข้อมูลที่ไม่เป็นจริง หรือเนื้อหาที่เป็นอันตราย ส่วนที่ 3 การทำงานเชิงให้ความร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข และส่วนที่ 4 การสนับสนุนภาคธุรกิจและชุมชนในท้องถิ่น โดยให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ อาทิ สนับสนุนคู่มือโฆษณาในกว่า 100 ประเทศ เพื่อการโฆษณาฟรี รวมถึง สธ. และกรมควบคุมโรคของไทย นอกจากนี้ ยังมอบเงินทุน 100 ล้านดอลลาร์ฯ ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก 30,000 รายในกว่า 30 ประเทศ ที่เฟซบุ๊กดำเนินธุรกิจ รวมถึงประเทศไทย

การพัฒนาวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รัฐบาลอังกฤษเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดวัคซีนโลกผ่านทางออนไลน์ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เครือข่ายพันธมิตรวัคซีน "กาวิ" ของมูลนิธิบิลล์ เกตส์ มีตัวแทนจาก 50 ประเทศเข้าร่วม ตั้งเป้าระดมเงินทุน 7,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 236,800 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศยากจน และเด็กทั่วโลกกว่า 300 ล้านคน ให้สามารถเข้าถึงวัคซีนต้านไวรัสโควิดได้ง่ายในช่วง 5 ปีหลังจากนี้และในอนาคต ขณะที่เครือข่ายกาวิยังประกาศเปิดตัวโครงการสนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ในการพัฒนาวัคซีน ยกกระตือรือร้นการผลิต และสนับสนุนด้านการขนส่งวัคซีนแก่ประเทศกำลังพัฒนา

-สหภาพยุโรป ประกอบด้วย ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี และเนเธอร์แลนด์ ประกาศแผนการร่วมมือจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรวัคซีนแบบครอบคลุม โดยมีจุดประสงค์เพื่อยกระดับการผลิตวัคซีนในยุโรป และเพิ่มความเชื่อมโยงระหว่างกัน เพื่อให้กลุ่มประเทศในยุโรปพร้อมที่จะผลิตวัคซีนได้ทุกเมื่อตามความจำเป็น

-มีรายงานข่าวอ้างว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมประกาศรายชื่อบริษัทเวชภัณฑ์ 5 แห่งที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนด้านการผลิตวัคซีน การทดสอบวัคซีน รวมถึงด้านขนส่งและการเงินอื่นๆ เบื้องต้นคือ บ.โมเดอร์นา ของสหรัฐฯ บ.แอสตราเซนeca ของอังกฤษ บ.ไฟเซอร์ ของสหรัฐฯ บ.จอห์นสันแอนด์ จอห์นสัน ของสหรัฐฯ บ.เมอร์ค ของสหรัฐฯ

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, เดลินิวส์, สยามรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์(มติชน, ไทยรัฐ, โพสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, สำนักข่าวไทย, จส.100, xinhua, newtv, TNN)

-WHO เตือนว่า ระบบสาธารณสุขทั่วภูมิภาคละตินอเมริกาเสี่ยงที่จะอยู่ในภาวะเกินขีดความสามารถในการรองรับ จากการระบาดของโรคโควิด 19

ประเด็นข่าว

- อังกฤษ** ทดลองใช้โอบูโพรเฟนในผู้ป่วยโควิด รวมถึงออกมาตรการกักตัวผู้เดินทางเข้าประเทศ 14 วัน เริ่ม 8 มิ.ย. ด้านนายกรัฐมนตรีอังกฤษเตรียมเปิดประชุมสุดยอดระดมเงินพัฒนาวัคซีนโควิด-19
- **FDA สหรัฐ** อนุญาตให้สามารถใช้อัลตราซาวด์แบบมือถือและพกพาของฟิลิปส์ ในการวินิจฉัยและติดตามอาการของผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการทางปอดและหัวใจได้ เนื่องจากคุณภาพของภาพดี สะดวกในการพกพาไปตรวจผู้ป่วย และสามารถทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้ง่าย
- รัสเซีย-ตุรกี** ร่วมกันพัฒนาวัคซีนโควิด-19 โดยมี 4 ชนิดที่เข้าสู่กระบวนการทดลองกับสัตว์แล้ว
- บราซิล** ผู้ป่วยสะสมอย่างน้อย 555,383 ราย ผู้ติดเชื้อใหม่ 28,936 ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1,262 ราย ประธานาธิบดีลูอิซอินácio ลัวอิส ในการบริหารจัดการวิกฤติด้านสาธารณสุข ขณะเดียวกัน ยังคงขยายไฮดรอกซีคลอโรควินที่ผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจไม่ถูกกับโรคและผลข้างเคียงของยาอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต และอนุมัติการทดสอบวัคซีนโควิด 19 ภายในประเทศ พัฒนาโดยม.ออกซ์ฟอร์ด
- อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,304 ราย ผู้ติดเชื้อรวม 216,919 ราย ผู้เสียชีวิตรายใหม่ 260 ราย รวมผู้เสียชีวิต 6,075 ราย ขณะที่ผู้บริหารกระทรวงกลาโหมอินเดีย ติดเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ข้าราชการจำนวนมากต้องกักตนเอง
- บังกลาเทศ** ชาวโรฮิงญาติดเชื้อโควิด-19 หลบหนีออกจากค่ายผู้ลี้ภัย
- จีน** จะอนุญาตให้เครื่องบินโดยสารต่างชาติบินเข้าประเทศวันที่ 8 มิ.ย.นี้ 95 สายการบิน ด้านเมืองอู่ฮั่นเผยแพร่ผลตรวจประชาชนกว่า 10 ล้านคน พบผู้ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ 300 คน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 คน
- ญี่ปุ่น** กรุงโตเกียว พบผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ 5,300 คน ทางกรมกำลังหารือกักตัวผู้เชี่ยวชาญ เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันการแพร่เชื้อในบาร์และไนท์คลับ
- เกาหลีใต้** ใช้รหัส QR เก็บข้อมูลผู้คนและนักเที่ยวที่เดินทางไปยังสถานที่ความเสี่ยงสูง
- อิตาลี** เริ่มเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวจากยุโรปแล้วเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา
- ลาว** ยุติถ่ายถอดสดสถานการณ์โควิด หลังไม่พบผู้ติดเชื้อใหม่ 53 วัน อยู่รพ.อีกรายเดียว
- ฟิลิปปินส์** พบผู้ป่วยเพิ่ม 634 ราย ผู้ป่วยสะสม 20,382 ราย
- มาเลเซีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 277 ราย สูงเป็นประวัติการณ์นับแต่เริ่มมีการระบาดในประเทศ
- กัมพูชา** เตรียมแจกเงินคนจน 5.6 แสนครัวเรือน หรือเกือบ 2.3 ล้านคน เยียวยาโควิด-19
- สิงคโปร์** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 517 ราย ติดเชื้อแบบไม่แสดงอาการ 15 ราย
- สถานการณ์ทั่วโลก** ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 112,910 รายในรอบวัน รวมติดเชื้อ 6,554,192 ราย บราซิล มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นมากที่สุด 20,745 คน ตามด้วยสหรัฐฯ อินเดีย ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นอันดับสาม 9,633 ราย รัสเซีย 8,536 ราย ชิลี 4,942 ราย ปากีสถาน 4,065 ราย เปรู 4,030 ราย เม็กซิโก 3,891 ราย อิหร่าน 3,134 ราย บังกลาเทศ 2,695 ราย และซาอุดีอาระเบีย 2,171 ราย ผู้ติดเชื้อที่รักษาหายแล้ว 3,157,323 ราย

ย้าย ผอ.รพ.ขอนแก่น

สื่อที่น่าเสนอ : นสพ.(มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์(ผจก.รายวัน, บ้านเมือง)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สธ. กล่าวว่า มอบหมายให้ ปลัด สธ. ดำเนินการ โดยย้ำว่าต้องยึดกฎหมาย ยึดความเป็นธรรม ส่วนการแต่งตั้ง นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 6 และ นพ.อภิชาติ รอดสม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตฯ 6 เป็นคกก.สอบสวนวินัยฯ นั้น ได้รับรายงาน ว่า นพ.สุเทพขอถอนตัว เนื่องจากมีภารกิจหลายอย่าง

-นพ.สุชัช ภาณุจันทน์ อดีตรองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. และ น.ส.สุชาภา วรินทร์เวช นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต แดงกรณีการดำเนินการทางวินัยกับ นพ.ชาญชัย ว่า ได้รับการร้องเรียนมาว่าผอ.รพ.ขอนแก่นมีพฤติกรรมรับเงินบริจาคฯ เมื่อคกก.สืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่ามัลลิกต้องดำเนินการ หากไม่ทำจะเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 ตั้งแต่เป็นปลัด สธ.ได้ตรวจสอบผู้อำนวยการและผู้อำนวยการระดับสูงแล้ว 12 คน โดย 6 คนมีโทษไล่ออกไปแล้ว อีก 6 คนอยู่ระหว่างการถูกตั้งคกก.ตรวจสอบ ซึ่งมีทั้งกรณีคล้ายกับรพ.ขอนแก่นและกรณีอื่นๆ สำหรับการตั้งนพ.เกรียงศักดิ์ รักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่น เนื่องจากเป็นคนขอนแก่น และเคยเป็นผอ.รพ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น มาก่อน ที่ไม่สามารถตั้งรอง ผอ.รพ.ขอนแก่นรักษาการแทนได้ เนื่องจากรอง ผอ.รพ.และคณะกรรมการบริหาร รพ.มีส่วนรู้เห็นในการรับเงินบริจาค

ด้าน นพ.ยงยศ กล่าวว่า รพ.ไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากบริษัทฯ หรือเวชภัณฑ์ได้ รพ.ขอนแก่นถูกร้องเรียนพร้อมแนบหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามี การเรียกรับจากบริษัทต่างๆ มาตลอด จึงมาสู่กระบวนการสืบข้อเท็จจริง และพบว่ายังดำเนินการอยู่ หลังจากรพ.ได้รับหนังสือเวียนแล้ว ลักษณะการข่มขู่พยาน จะเห็นภาพของเจ้าหน้าที่ของรพ.บางส่วนไปที่ศาลากลาง หรือแพร่ข้อมูลในโซเชียล เกิดความไม่สงบ และไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย หากข้าราชการมีข้อข้องใจควรร้องเรียนตามลำดับ ส่วนกรณี นพ.สุเทพขอถอนตัวจากการเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัย เนื่องจากงานในหน้าที่มีมาก ทั้งการเรียน วปอ. การวางแผนรับคนไทยกลับจากต่างประเทศในสถานการณ์โรคโควิด และการบริหารเรื่องการเข้าถึงตัวในสถานที่ที่รัฐจัดให้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาผู้ที่เหมาะสมมาทำหน้าที่ประธานแทน

นายสุจินต์ สิริอภัย นิติกรชำนาญการ กลุ่มงานเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม ในฐานะคกก.สืบสวนข้อเท็จจริง กล่าวว่า เมื่อมีการร้องเรียนด้วยบัตรสนเท่ห์ ข้อสำคัญไม่ได้อยู่ที่การลงชื่อแต่ผู้ถูกร้องเรียนต้องมีชื่อตำแหน่งชัดเจน และมีหลักฐานที่นำไปสู่การสอบสวนได้ ซึ่งปลัด สธ.ในฐานะผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สืบข้อเท็จจริง หากไม่ทำก็ถือว่ามีความผิด อาจสอบสวนด้วยตัวเองหรือมอบให้มีการสอบสวนเบื้องต้นว่ากระทำผิดวินัยหรือไม่ ซึ่งคกก.ที่ไปสืบข้อเท็จจริงต้องรายงานกลับมา หากไม่มีมูลก็ยุติ หากมีมูลผิดวินัยไม่ร้ายแรง จะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือไม่ก็ได้แต่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ กรณีเห็นว่าไม่มีมูลควรกล่าวหาว่าทำผิดวินัยร้ายแรง ปลัด สธ. จะต้องตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวน จากกร

ประเด็นข่าว

สืบสวนเรื่องนี้มี 12 ประเด็น โดยสรุปว่า 7 ประเด็นไม่มีมูลความผิด สั่งยุติเรื่อง อีก 3 ประเด็นตั้งข้อสังเกตเอาไว้ ส่วนกรณีรับเงินจากบริษัทฯ ถือว่าเป็นนิติสัมพันธ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามกฎหมายรวมถึงทุกอย่างที่มีการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างว่าห้ามเรียกรับเงินเหล่านี้ เมื่อมีการชี้ว่ามีมูลก็ต้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ซึ่งผลมี 3 กรณี คือ ไม่ผิด หรือผิดวินัยไม่ร้ายแรง หรือผิดวินัยร้ายแรง หากผู้ถูกกล่าวหาเห็นว่าประธานคณะกรรมการฯ ไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องทุกข์ได้ อย่างไรก็ตาม ผลการสอบสวน ปลัด สธ. สามารถพิจารณาว่าเห็นด้วยหรือไม่ แล้วเข้าอ.ก.พ. กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งอาจเห็นด้วยกับคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงหรือไม่ก็ได้ และเมื่อถูกลงโทษก็ไปสู้ได้ว่าการลงโทษไม่เหมาะสม หรือฟ้องศาลปกครองสูงสุดได้

น.ส.สุชาภา กล่าวว่า เงินที่จะเข้ากองกลางต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ต้องเข้ามาเป็นเงินแผ่นดิน เงินบริจาคจะต้องให้ด้วยความสมัครใจ การจัดซื้อจัดจ้างไม่สามารถเรียกรับเงินบริจาคแต่ต้องเรียกว่าเรียกรับผลประโยชน์ สธ.มีหนังสือแจ้งหนังสือเวียนไปยังสถานพยาบาลต่างๆ ถึง 3 ครั้ง โดยมีหลักการสำคัญ คือ 1.เงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อยาเป็นเงินส่วนรวม หากเกิดส่วนต่างเงินจะต้องกลับเข้าสู่ส่วนรวม และ 2.การสร้างเงื่อนไขให้คู่สัญญาบริจาคเงิน เช่น กองทุนสวัสดิการ มูลนิธิ เป็นการกระทำผิดต่อหลักธรรมาภิบาล

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, เดลินิวส์) เว็บไซต์(คมชัดลึก, ไทยรัฐ, ผจก.รายวัน, kapook)

-นพ.ชาญชัย จันทรรวงชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น แถลงว่า การถูกกล่าวหาว่าฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นเรื่องที่ผิดวินัยร้ายแรง ไม่เคยสั่งให้จนท.หรือบุคลากรคนใดเรียกรับเงิน ทุกขั้นตอนของการรับบริจาคหรือการบริหารจัดการเงินในกองทุน รพ.ขอนแก่น โปร่งใส ตรวจสอบได้ เงินบริจาคทั้งหมดนำเข้ากองทุนพัฒนา รพ.ขอนแก่น ส่วนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุ ยืนยันการร้องเรียนในบัตรสนทนณ์ รวมถึงการข่มขู่พยานและไม่ให้ความร่วมมือในการให้ปากคำต่อ กกก.ตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่เป็นความจริง เพราะเข้าให้ปากคำต่อ กกก.เมื่อ 7 ม.ค. 2563 พร้อมเจ้าหน้าที่ 5 คน เป็นการให้ปากคำด้วยวาจาเพราะไม่รู้ตัว จึงขอเวลาชี้แจงด้วยหลักฐานที่เป็นเอกสาร แต่ไม่ทันกำหนดเวลา 15 วัน จึงขอขยายเวลา 1 ครั้ง ซึ่งครบกำหนดส่งเอกสารหลักฐานวันที่ 4 ก.พ. แต่ส่งก่อนถึงกำหนดและไม่ได้มีการข่มขู่พยาน ส่วนการแต่งตั้งรักษาการ ผอ. สามารถตั้งรองผอ.หรือผอ.ในเขตเดียวกันรักษาการแทนได้ แต่มีคำสั่งย้ายนพ.เกรียงศักดิ์ ซึ่งอยู่คนละเขตฯ จึงเป็นที่น่าสังเกต ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานเอกสาร ปกฤษานักกฎหมาย เพื่อจะดำเนินการกับผู้เกี่ยวข้องในมาตรา 157 ต่อไป

-พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น กล่าวว่า วันนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวสาธารณสุขทุกท่านร่วมกันแสดงพลังสีขาว ด้วยการแต่งเครื่องแบบชุดขาวพร้อมกันทั้งประเทศ เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในสธ. ในเวลา 17.45 น. ที่ รพ.หรือสถานที่ปฏิบัติงาน จากนั้นร่วมกันร้องเพลงความฝันอันสูงสุด และกล่าวคำว่า เชฟธรรมาภิบาล คนดีต้องมีที่ยืน พร้อมกัน 3 ครั้ง ให้ดังกึกก้องทั่วประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก, nationtv, bangkokbiznews, innnews

-แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รพ.ขอนแก่น จำนวนมาก ตั้งแถวมอบดอกไม้และร้องเพลงให้กำลังใจ นพ.ชาญชัย ซึ่งทำงานเป็นวันสุดท้าย

-คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และบุคลากรใน รพ.กมลาลัย รพ.ยางตลาด และ รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมจัดกิจกรรมถือป้ายข้อความ "SAVE" พร้อมร่วมกันร้องเพลง "ความฝันอันสูงสุด" และกล่าวคำว่า "SAVE ธรรมาภิบาล คนดีต้องมีที่ยืน"

พ.ร.บ.ยาเสพติด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เปิดเผยว่า วันที่ 5 มิ.ย. อย.จะเปิดเวทีประชาพิจารณ์ร่างแก้ไขพ.ร.บ.ยาเสพติด เพื่อให้หน้ากฎหมายมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเป็นพืชเศรษฐกิจได้มากขึ้น มีสาระสำคัญ 2 ประการ คือ 1.ผู้ป่วยที่มีแพทย์รับรองและต้องใช้กัญชาทางการแพทย์ให้ขออนุญาตปลูกกัญชาเพื่อพึ่งพาตนเองได้ 2.เกษตรกรที่ต้องการปลูกกัญชาเพื่อจำหน่ายเป็นวัตถุดิบผลิตยา ให้ขออนุญาตปลูกได้ในรูปของคอนแทร็คฟาร์มมิ่งกับผู้ผลิตยา เช่น รพ. แพทย์แผนไทยหรือหมอพื้นบ้าน เพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด และต้องนำไปกำจัดเพื่อไม่ให้นำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ขอให้ประชาชน ผู้ป่วย เกษตรกร ร่วมแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาแก้ไขกฎหมาย ทางเว็บไซต์ของ อย. จนถึงวันที่ 9 มิ.ย.นี้

นพ.อมร นนทสุต เสียชีวิต

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์(คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, tnn, nationtv., innnews)

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม โพสต์เฟซบุ๊ก แสดงความอาลัยกับการจากไปของ ศ.นพ.อมร นนทสุต เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. ผู้มีส่วนสำคัญการวางรากฐานยุทธศาสตร์ระบบสาธารณสุขมูลฐาน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน จนได้รับการเรียกขานกันว่า “ครูใหญ่แห่งระบบสาธารณสุขเพื่อชุมชน” โดยริเริ่มให้มีผู้สื่อข่าวสาธารณสุขหรือ ผสส. เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารข้อมูลด้านสาธารณสุขให้ถึงชาวบ้าน ต่อมายกระดับขึ้นเป็น อสม. เป็นปัจจัยเข้มแข็งของระบบสาธารณสุขไทยถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะการต่อสู้กับวิกฤติโควิด-19 เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของบุคลากรสาธารณสุขที่มีทั้งความรู้ความสามารถ พุเมเทสเสียสละอย่างแท้จริง เชื่ออย่างยิ่งว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้รุ่นต่อไป ประเทศไทยต้องจารึกคุณงามความดีที่ท่านได้กระทำไว้ตลอดไป

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2

☎ 0 2591 8612-3

🌐 <http://pr.moph.go.th>

f fanmoph

🐦 pr_moph

📷 healthmoph

📺 moph channel

